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 การประชุมเริม่เวลา ๑๐. ๐๕ นาฬิกา ประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา
ทั้ง ๒ ท่านขึ้นบังลังก์ เปิดโอกาสให้สมาชิก ฯ ปรึกษาหารือ อาทินายอนุรักษ์ นิยมเวช 
ส.ว.แบบสรรหา หารือในที่ประชุมว่า ตามที่มีการพรอ่งน้้าในเขือ่นภูมพิลและเขือ่นสริิกิต์ิ 
จนท้าให้เกิดปัญหาน้้าทว่มที่ อ.เสนา จ.พระนครศรอียุธยา อยากถามนายกรัฐมนตรีวา่ปี
นี้น้้าจะท่วมเหมือนปีที่แล้วหรือไม่ และเมื่อดูแผนป้องกันน้้าท่วมระยะเร่งด่วนปี 2555นี้
แล้ว มีการจัดสรรงบประมาณ 1.25 หมื่นล้านบาท นายกรัฐมนตรีออกมาระบุวา่พรอ้ม
จะด้าเนินการได้ทันที แต่มีหน่วยงาน 7 หน่วยงานออกมาประกาศต้องการรับ
งบประมาณที่จัดสรร แต่เอาเข้าจริง 5 ใน 7 หน่วยงาน ไม่พรอ้มรับงบประมาณ ได้แก่ 
หน่วยงานของกรมชลประทาน กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ซึ่งมีการขุดลอก
คลองใต้แนวสะพาน 4 โครงการ โดยยังไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธพีิเศษ ความล่าช้า
ของหน่วยงานเหล่านี้เป็นสัญญาณที่สะท้อนถึงความไร้ประสิทธภิาพของหน่วยราชการ
ในการแก้ไขปัญหาน้้าทว่ม ดังน้ันมองวา่ภาพความชัดเจนของโครงการในสายตาของ
ประชาชนจึงไม่ชัดเจน และทุกฝ่ายเองกอ็ยากรูว้่าการลงทุนล่วงหน้าเพือ่ป้องกันน้้าท่วม
จะเสร็จเมื่อใด ส่วนประชาชนเองกร็อการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล ปัจจุบันแผนลงทุนของ
รัฐบาลอยู่ในสภาวะติดหล่มที่ไม่สามารถดา้เนนิการได้ หากเป็นเช่นนี้จะสร้างความ
เชื่อมั่นได้อย่างไร นายกรัฐมนตรีควรเร่งแก้ไขปญัหาเรือ่งนี้ก่อนทีพ่ายุน้า้จะน้าพาคนไทย
จมน้้ากันอีกครั้ง นอกจากนี้ก็ได้มีการปรึกษาเรือ่งการจัดระบบการศึกษาตามแนวทางยุบ
โรงเรยีนขนาดเล็กและการปฏิรูปการศึกษาในภาพรวมมองว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษายังมีการด้าเนินงานล่าช้าอยู่ นอกจากนี้สมาชิกฯ บางคนยังมคีวามเป็นห่วงเรื่อง
การรณรงค์ให้เด็ก เยาวชนเข้าใจการวางตัวในสงัคมเนื่องในวันวาเลนไทน์ในวันที่ ๑๔ 
กุมภาพันธ์ด้วย ซึ่งทั้งหมดในการปรึกษาหารือใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาที 
จากนั้นได้เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเรือ่งที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม ๓ เรือ่งคอื 
ด้วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือแจ้งว่าตามที่ได้เสนอรายงานการพิจารณา
ศึกษาของคณะกรรมาธกิารการเกษตรและสหกรณ์ วุฒสิภาจ้านวน ๓ เรื่องคอื 

- แนวทางในการก้าหนดกลยุทธ์การพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดผลไม้
เศรษฐกิจภาคเหนอื กรณีศึกษาผลไม้คอื ล้าไยและลิ้นจี ่ 
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- แนวทางในการพฒันามะละกอไทยอย่างยั่งยืน 
- แนวทางในการพฒันาสม้โอไทยอยา่งยั่งยืนไปเพื่อด้าเนินการนั้น 
บัดนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอผลการด้าเนินการตามรายงานการ
พิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการทั้ง ๓ ฉบับแล้วและที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไดม้ี
มติรับทราบรายงานของคณะกรรมาธิการและผลการด้าเนินการของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ตามรายงานดังกล่าวแล้ว 
- รับทราบเรือ่ง ด้วยในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๒ สมยัสามัญนิติ

บัญญัติ วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๑๓ สมยัสามญันิติบัญญัติ 
วันพฤหสับดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติอนมุัติพระ
ราชก้าหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภยัพิบัติพ.ศ ๒๕๕๕ และพระราช
ก้าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูท้ี่ได้รับความเสยีหายจากอุทกภัย 
พ.ศ ๒๕๕๕ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอแล้ว 

- รับทราบเรือ่งประธานวฒุิสภาได้ส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาเพือ่ขอให้ศาล
รัฐธรรมนญูพิจารณาวินจิฉัยตามรัฐธรรมนญู ฯ มาตรา ๑๘๕ กรณพีระราช
ก้าหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุน
เพื่อการฟื้นฟแูละพัฒนาระบบสถาบันการเงินพ.ศ ๒๕๕๕ เป็นไปตามรัฐธรรมนญู
มาตรา ๑๘๔ วรรคสองหรือไม่นั้น ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาค้ารอ้งแล้วมีค้าสั่งให้
รับไว้พิจารณาวินิจฉยัตามรัฐธรรมนูญ ฯ มาตรา ๑๘๕ และข้อก้าหนดศาล
รัฐธรรมนญูว่าด้วยวิธพีจิารณาและการท้าค้าวนิิจฉัยพ.ศ ๒๕๕๐  ขอ้ ๑๗ (๑๑)
และในส่วนของสภาผูแ้ทนราษฎรได้ส่งค้ารอ้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนญู ฯ มาตรา ๑๘๕ กรณีพระราชก้าหนดให้อ้านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้้าและสร้างอนาคต
ประเทศ พ.ศ ๒๕๕๕ พระราชก้าหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่
กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพฒันาระบบสถาบัน
การเงิน พ.ศ ๒๕๕๕ เปน็ไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ วรรคสองหรอืไม่นั้น 
ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาคา้ร้องแล้วมีค้าสั่งให้รับไว้พิจารณาเช่นเดยีวกัน 

- รับทราบเหตุขัดข้องที่ไม่อาจบรรจุกระทู้ถามเขา้ระเบียบวาระการประชุมได้ 
ภายในก้าหนดเวลา ๑๕ วัน ตามข้อบังคับ ฯ ขอ้ ๑๖๕ วรรคสาม จา้นวน ๙ 
กระทู ้
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- รับทราบเรือ่งที่ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วฒุิสภา มี

หนังสือแจ้งเปลีย่นผู้แทนของคณะกรรมาธิการ เพื่อที่จะมาเป็นกรรมาธกิารใน
คณะกรรมาธิการวสิามญักิจการวุฒิสภาจากนายวิเชียร คันฉ่อง เป็นนายถนอม 
ส่งเสรมิ 

จากนั้นที่ประชุมได้เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม กระทู้ถาม ๒ เรือ่งคือ 
๑.กระทู้ถามด่วนเรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารที่ท้าการสถานีต้ารวจ ของส้านักงาน
ต้ารวจแห่งชาต ิถามโดยพลตา้รวจโทมาโนช ไกรวงศ์ สมาชิกวุฒิสภาวา่โครงการ
ก่อสร้างอาคารที่ท้าการสถานีต้ารวจ ของสา้นักงานต้ารวจแห่งชาติ ๓๙๖  แห่งซึ่ง
กระจายไปทัว่ประเทศรฐับาลมีมาตรการเร่งรัดหรือตรวจสอบความคืบหน้าของ
โครงการเพือ่ให้เป็นไปตามสญัญาที่จะครบในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕หรือไมแ่ละ
ได้ตรวจสอบความบกพร่องและความไม่โปร่งใสในข้อสัญญาอันอาจเป็นช่องทางของ
การทุจริตหรือไม่และถ้ามีการทุจริตในโครงการหรือมีการผิดสญัญาการก่อสร้าง 
รัฐบาลจะมีแนวทางแก้ไขปรับปรุงหรือด้าเนินการอย่างไร 
ร้อยต ารวจเอกเฉลมิ อยู่บ ารุงรองนายกรัฐมนตรีก ากับดูแลส านักงานต ารวจ
แห่งชาติได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีตอบว่า ส้าหรับโครงการกอ่สรา้งอาคาร
ที่ท้าการสถานีต้ารวจทีถ่ามนั้นขอตอบเบ้ืองต้นว่าปกติแล้วการด้าเนินโครงการตาม
ความเหมาะสมจะต้องมกีารเสนอความต้องการการก่อสร้างใหม่จากหน่วยงานใน
พื้นที่หน่วยล่างสู่หน่วยเหนือซี่งสถานี ฯและการก่อสรา้งต้องเป็นตัวอาคารทีม่ีอายุ
การใช้งาน ๓๐ ปีถึงจะก่อสร้างใหม่ได้ แต่กลับกันในการด้าเนินการตามที่ได้ถามนี้
กลายเป็นว่าหน่วยเหนอืเสนอโครงการสู่หน่วยล่าง ซึ่งก็ท้าใหข้ณะนี้ดูเหมือนว่าความ
พร้อมในการก่อสร้างมีขอ้สงสยัโดยอา้งความลา่ช้าของโครงการวา่มีปัญหาน้้าท่วม
บ้าง การส่งมอบล่าช้าบา้ง ซึ่งอยา่งไรก็ตาม ขณะนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบทางลับขึ้นแลว้ในการตรวจสอบข้อเทจ็จริงของเหตุและผล และเมือ่ตั้งแลว้
ถ้าพบการทุจริต ก็จะตอ้งมีการเปิดเผย นอกจากนี้ก็ได้มีการเร่งรัดให้ผู้บัญชาการ
ต้ารวจแห่งชาตดิ้าเนินการสั่งการให้ผู้บัญชาการภูธรภาค ๑ – ๙ และผูบ้ัญชาการใน 
๓ จังหวัดภาคใต้ ผู้บัญชาการนครบาลดูแล และเร่งรัดส้านักงานส่งก้าลังบ้ารุงเร่งรัด
การก่อสร้างโดยตรงกับผู้รับจ้างและเร็ว ๆนี้จะได้มีการเชิญผูร้ับจ้างก่อสร้างมา
สอบถามวา่มีการเสยีค่าคอมมิสชั่นหรือมีการจ่ายเงินใต้โต๊ะหรอืไม่และจะดูอีกครั้งวา่
กรรมการตรวจการจา้งและผู้ควบคมุงานไดม้ีการเร่งรัดผู้รับจ้างหรอืไม ่ถ้าเร่งรัดต้อง 
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มีหลักฐานแสดงให้เห็นด้วยและที่สา้คญัทีสุ่ดจะได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร
โครงการก่อสร้างทั้งหมดของส้านักงานส่งก้าลังบ้ารุงให้ดูทั้ง ๓๙๖ สถานีอีก ๑ ชุด 
และในส่วนของการก่อสร้างตามสญัญาการว่าจ้างที่จะครบสัญญาวา่จ้างก่อสรา้งใน
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕นี้และตอ่อีก ๑ เดอืนคือในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕
นั้นผู้รับเหมาก่อสร้างไมม่ีสิทธทิี่จะอา้งเหตุผลและความจ้าเป็นอื่นใดอีกแล้วเมือ่ครบ
สัญญาเนื่องจากรับงานไปแล้วต้องท้าให้เสร็จตามสัญญา ถ้าไม่เสร็จก็จะมีมาตรการ
ปรับวันละ ๕ ลา้นแปดแสนบาท สว่นการสืบสวนหาข้อเท็จจริงที่มา ทีไ่ปของ
โครงการก่อสร้างครั้งนีน้ั้นถ้าพบการกระท้าการทุจริตจะจัดการด้าเนินคดีอยา่ง
แน่นอน  
พลต ารวจโทมาโนช ไกรวงศ์ ถามต่อกรณีถา้เรยีกต้ารวจภูธรแตล่ะนายในพื้นที่มา
ตรวจสอบโครงการกอ่สร้างอาจจะไมม่ีความเชีย่วชาญโดยตรงเรื่องโครงสร้างด้าน
โยธา จึงอยากจะให้คณะกรรมการที่แต่งตั้งเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่และมีความรู้เรือ่งโยธา
อยู่ด้วย และจากการศึกษาของคณะกรรมาธิการวุฒิสภาเองกเ็ชื่อว่าโครงการทั้งสาม
ร้อยกว่าสถานีนั้นคงจะมีเจ้าหน้าที่ทีม่ีความรูเ้รือ่งโยธาไม่ครบทั้งหมด 
ร้อยต ารวจเอกเฉลมิ อยู่บ ารุงรองนายกรัฐมนตรีก ากับดูแลส านักงานต ารวจ
แห่งชาติขอผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการฯ ด้วยเพื่อประชุมกับส่งก้าลังบ้ารุง
ของส้านักงานต้ารวจแหง่ชาติ เพื่อประกอบการพิจารณาในที่ประชุมที่รอบคอบกว่า
ในการตรวจสอบโครงการก่อสร้างและพร้อมรบัข้อสังเกตในส่วนอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการก่อสร้างเพื่อประโยชนต์่อการด้าเนินการทางปฏิบัติต่อไป 
๒. กระทู้ถามเรื่อง มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการเล่นพนนัออนไลน์
ถามโดยนายสิริวฒัน์ ไกรสินธุ์ สมาชิกวุฒิสภาจงัหวัดนครศรธีรรมราชวา่รัฐบาลมี
มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการเล่นพนันดังกล่าวอย่างไร 
ร้อยต ารวจเอกเฉลมิ อยูบ่ ารุงรองนายกรัฐมนตรีก ากับดูแลส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ตอบกระทู้ได้ตอบว่า ถา้มองในด้าน
กฎหมายนั้นขณะนี้ยังไม่มีกฎหมายฉบับใดอนุญาตจับนักพนันออนไลน์ได้ซึ่งขณะนี้ก็
ก้าลังให้กองเทคโนโลยศีึกษา ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติดูแล ศึกษาเพือ่แก้ไข
กฎหมายให้ครอบคลมุการจับกุมได้อยู่ อยา่งไรก็ตามเจ้าหน้าที่ต้ารวจเองก็มี
มาตรการทางการปกครองในการปราบปรามโดยวิธีการเปิดหน้าเว็บที่ตอ้งสงสยัโดย
ให้ต้ารวจแฝงตัวสมคัรเข้าไปเป็นสมาชิกและโอนเงินขั้นต่้าเข้าบัญชีในรายการการ 
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เล่นพนัน จากนั้นก็จะไดต้รวจสอบบัญชี แอสเดรสและตรวจการท้าธุรกรรมทางเงิน
ผ่านธนาคารและประสานงานผ่านปปง.ด้วย ซึ่งหากพบว่าผิดปกติก็จะได้เรียก
สอบสวน  

  นายสิริวัฒน ์ไกรสินธุ ์ถามต่อว่าแผนการด้าเนินงานป้องกันปัญหาในส่วนที่มีเยาวชน 
จ้านวนมากเข้าไปเล่นการพนันออนไลน์มากขึ้น ณ วันนี้ โดยมีเยาวชนที่เข้าถึงและเล่น
การพนันออนไลน์ได้ง่าย ซึ่งเยาวชนมีเงินสดเพยีง 1,000 บาทเท่านั้น ก็สามารถโอนเงิน
ไปยังผู้รับพนันและขอยสูเซอรเ์นม(รหัสเข้าสู่ระบบ) เพื่อเปิดระบบเล่นพนันได้แล้ว ที่
ส้าคญัปัจจุบันมีเด็กอายเุพียง 10 ขวบ ก็สามารถมีบัญชีธนาคารแลว้ จึงเป็นสถานการณ์
ที่น่าเป็นห่วงอยา่งยิ่ง 
         ร้อยต ารวจเอกเฉลมิ อยู่บ ารุงรองนายกรัฐมนตรี ก ากับดูแลส านักงานต ารวจ
แห่งชาต ิชี้แจงว่า การเล่นพนันออนไลน์ปัจจุบันพัฒนาไปเกินกว่าที่กฎหมาย
ปราบปรามได้ และการจะจับกุมไดน้ั้นต้องเป็นการเล่นพนันที่ชัดเจน ขณะที่การโฆษณา
เพื่อชักชวนให้เล่นการพนัน กฎหมายก็ไม่ให้มีอา้นาจเข้าไปจับกุมได้ จึงขอรับเรื่องไป
พิจารณา ศึกษาหาแนวทางอื่นด้าเนินการต่อไป โดยให้ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ ตั้ง
คณะท้างานชุดหนึ่งมาพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบญัญตัิ ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน ส่วนการตรวจสอบการเล่นการพนันเจ้าหน้าที่ต้ารวจจะท้าได้เพียง
การตรวจธุรกรรมทางการเงิน ผา่นคณะกรรมการป้องกันการฟอกเงิน (ปปง.) เท่านั้น 
หากพบว่าบัญชีผู้ใดมีความเคลื่อนไหวผิดปกติ เจ้าหน้าที่จะออกหมายเรียกเจ้าของบัญชี
มาสอบสวน แต่ทีผ่่านมาพอเจา้หน้าที่เรียกเจ้าของบัญชีมาตรวจสอบแล้ว มักได้รับ
ค้าตอบว่าถูกอา้งชื่อหรอืเพือ่นยืมบญัชีไปใช้ โดยไม่ทราบข้อมูลและเหตุผลที่น้าบญัชีไป
ใช้ พร้อมกันนี้ก็ได้กล่าวขอบคุณขอ้มูลและข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ของนายสิริวฒัน์
และจะไดน้้าเสนอแนวทางที่เป็นประโยชนน์ี้แจ้งท่านนายกได้ทราบดว้ยพรอ้มขอเอกสาร
การศึกษาของนายสิริวฒัน์ประกอบการพิจารณาด้วย และได้แจ้งข้อมลูเพิ่มเติมว่าที่ผ่าน
มาส้านักงานตา้รวจแห่งชาติมีมาตรการด้านการปราบปรามการพนันออนไลน์โดยเน้น
การใช้กฎหมายอยา่งเคร่งครัดมีการสืบสวน จับกุมผู้เป็นเจ้ามือที่เปิดเวบ็โฆษณาถ้ามี
หลักฐานฟังได้ว่ากระท้าผิดก็จะไม่มีการละเว้น และช่วงทีผ่่านมาต้ารวจเองโดยกอง
บังคับการปราบปราม ฯก็ได้มีการสืบสวนจับกุมผู้กระทา้ผิดทั้งผู้โฆษณา เผยแพร่เนื้อหา
บนเว็บไซต์ซึ่งชักชวนให้ผู้อื่นเล่นการพนันออนไลน์ รวมไปถึงจับกุมผู้จัดการให้มีการเล่น
การพนันออนไลน์มาแลว้หลายคดีที่มีหลักฐาน ในขณะเดียวกันก็จะต้องด้าเนินการ 
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ปรับปรุง แก้ไขกฏหมายว่าด้วยการพนันที่ประกาศใช้มาตั้งแต่ปี ๒๔๗๘ ให้ทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบันด้วย อยา่งไรก็ตามการใช้มาตรการการปกครองป้องกัน ปราบปราม 
จับกุมนั้น มาตรการด้านการป้องกันได้เน้นการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงาน
องค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเว็บไซต์พนันบอล เช่นผู้ให้บริการที่สงสัยวา่
มีเว็บไซต์ผิดกฎหมาย และลา่สุดรัฐบาลก็ได้ตั้งให้ตนเป็นประธานตรวจสอบเว็บไซต์หมิ่น
สถาบันด้วยโดยการด้าเนินการบูรณาการงานกับส่วนงานที่เกี่ยวขอ้งร่วมกันปราบปราม 
จับกุมอย่างเข้มงวด  

และกลา่วโดยสรุปความร้ายแรงเรือ่งการพนันออนไลนท์ี่สถิติการจับกุมมีน้อยที่
ผ่านมานั้นก็เนือ่งจากการพนันออนไลน์เป็นรูปแบบที่จัดให้เล่นทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งส่วน
ใหญ่มีเซิฟเวอรอ์ยู่ที่ตา่งประเทศท้าใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการสืบสวน จับกุมและรวบรวม
พยานหลักฐาน นอกจากน้ีกฏหมายที่ว่าด้วยการกระท้าความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอรท์ี่
ประกาศใช้ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ ก็ไม่สามารถปิดกั้นเวบไซต์การพนันออนไลน์ได้เช่นกัน ซึ่ง
อุปสรรคนี้ก็จะได้ไปสู่การตั้งคณะกรรมการของส้านักงานต้ารวจแห่งชาติเพื่อปรับ
ข้อบัญญัติ กฏระเบียบและข้อกฏหมายให้ทันต่อสถานการณ์ความรา้ยแรงของปัญหา
ต่อไป 

หลังจากจบการตอบกระทู้ถามแล้ว ที่ประชุมได้เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
ต่อไปคือการพิจารณาพระราชก้าหนด ๒ ฉบับคือพระราชก้าหนดกองทุนส่งเสริม
การประกันภัยพิบัติ พ.ศ ๒๕๕๕ และพระราชก้าหนดการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากอุทกภยั พ.ศ ๒๕๕๕ ซี่งทั้ง ๒ ฉบับนี้ได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้ว และมาเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุม
วุฒิสภาวันนี้ ก่อนเริม่การพิจารณาประธาน ฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการ
ถ่ายทอดเสยีงการประชมุเพื่อพิจารณาพระราชก้าหนดว่า นอกจากการถ่ายทอด
เสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสยีงรัฐสภา สถานีโทรทัศนร์ัฐสภาผ่านดาวเทียม 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยระบบเอ เอ็ม ๘๙๑ กิโลเฮิร์ตซแล้วยังได้
อนุญาตให้มีการถา่ยทอดเสียงทางสถานวีิทยโุทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง ๑๑ 
ด้วย จากนั้นเริ่มการพิจารณาพระราชก้าหนดชี้แจงเหตุผลของการประกาศใช้
พระราชก้าหนดโดยนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หลังจากช้ีแจงสมาชิกวุฒิสภาก็ได้มีการ
อภิปรายให้ความคิดเหน็และขอ้สังเกตต่อพระราชก้าหนดทั้ง ๒ ฉบับคนละ 
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๑๕ นาทีตามมติที่ประชมุ โดยสมาชิกวุฒสิภาสว่นใหญ่อภิปรายเรยีกรอ้งให้
รัฐบาลชี้แจงความชัดเจนเกี่ยวกับแผนบริหารความเสีย่งทางเศรษฐกิจหากมีการกู้
เงินตามพระราชก้าหนดเพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม รวมไปถึงการป้องกันปัญหาการ
ทุจริตระหว่างการใช้งบประมาณเพือ่ฟื้นฟูประเทศ โดยนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง 
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ไดช้ี้แจงว่า พ.ร.ก.
กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรับและส่ง
ประกันภัยต่อ โดยมีด้าเนินการตามความเหมาะสมและจ้าเป็น   โดยกองทุนนี้มี
หน้าที่เป็นผู้รับประกันภยัเฉพาะในกรณทีี่บริษัทประกันภัยเอกชนไมพ่รอ้มที่จะ
ด้าเนินการรับประกันภยัเพราะไม่สามารถส่งความเสีย่งต่อได้ อยา่งไรก็ตาม การ
ด้าเนินการธุรกิจประกันภัยขณะนี้มีปัญหา บริษทัประกันภัยภายในประเทศหลาย
บริษัทไม่มคีวามพรอ้มรบัประกันภัยพิบัติ อีกทั้งกองทุนดังกล่าวไม่มีเจตนาจะ
แข่งขันกับประกันภัยของภาคเอกชนแต่มีภารกจิตามความจ้าเป็นทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวจนกว่าธุรกิจประกันภัยทั้งระบบจะเขา้สู่สภาวะดา้เนินการตามปกติได ้
นอกจากนี้ยังกล่าวด้วยว่า ก่อนหน้านี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ได้มมีติแต่งต้ัง 
คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสรมิการประภยัพิบัติ ตามมาตรา 18 ของพระ
ราชก้าหนดดังกล่าวนี้แล้วโดยแต่งต้ัง นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เป็นประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผูท้รงคุณวฒุิอกี 4 คน ด้านภัยพิบัติ คอื นายชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล 
หนึ่งในกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า (กยน.) ด้านกฎหมาย นายเสรี จิน
ตนเสรี ประธานบริษัท เสร-ีมานพ แอนด์ ดอลย์ ด้านการเงิน นายจักรกฤศฎิ์ 
พาราพันธกุล ผู้อา้นวยการส้านักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง และ
ด้านบริหารธุรกิจ นายอสิระ วอ่งกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษทั น้้าตาลมิตรผล 
จ้ากัด โดยเชื่อมั่นวา่คณะกรรมการทั้งหมดเป็นผู้มีความสามารถในการด้าเนินการ
ด้วยความสุจริต โดยเฉพาะส.อ.ท.ที่เป็นหน่วยงานในการต่อต้านการทจุริตมาโดย
ตลอด นอกจากนี้ยังยืนยันว่ากองทุนนีไ้ม่ได้ให้ความสา้คญัเฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรมใหญ่เท่านั้น ภาคอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมก็ให้
ความส้าคัญเท่าเทยีมกนั ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าภาคอุตสาหกรรมการหากได้รับการ
ดูแลให้สามารถเดินต่อไปได้ก็เท่ากับเป็นการรักษาการจ้างงานของแรงงานใน 
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องค์กรให้สามารถท้างานได้เป็นปกติ และแรงงานเหล่านี้ถอืเป็นก้าลังซือ้
ภายในประเทศทั้งระบบ จึงขอยืนยันว่ากองทนุนี้จึงไม่ได้มีวัตถุประสงค์เอือ้ 
ประโยชน์ให้ภาคธุรกิจได้ก้าไรเกินสมควรแตอ่ยา่งใด 

ส าหรับพ.ร.ก.การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสยีหายจาก
อุทกภัยพ.ศ. ๒๕๕๕ นัน้ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากการ
หารือกบัธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) มคีวามประสงค์วา่การเพิ่มปริมาณเงินในระดับ 
70 % เข้าสู่ระบบประมาณ 2.1แสนลา้นบาทนัน้ไม่ได้เป็นเงินจ้านวนมากจนท้าใหร้ะบบ
การเงินไมส่ามารถรองรบัได้ และธปท.จะเป็นผูพ้ิจารณาเรือ่งนี้แต่เพยีงผู้เดียวโดย
กระทรวงการคลังไมไ่ด้เข้าไปก้าวก่ายแต่อย่างใด ส่วนการก้าหนดให้ความช่วยเหลอื
เฉพาะกรณอีุทกภัยปี 2554 ไม่รวมความช่วยเหลือในปีนี้นั้นเนื่องจากต้องการให้เกิดการ
สร้างวินยัทางการเงินที่เข้มแข็งของธนาคารแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตามรัฐบาลก็ไม่ได้
ละเลยส้าหรับผูท้ี่ได้รับความเสียหายทีไ่ม่ไดอ้ยูใ่นเงื่อนไขตามกฎหมายนี้เนื่องจากเห็นว่า
รัฐบาลมีนโยบายปล่อยวงเงินสินเชื่อให้กับประชาชนและผู้ประกอบการขนาดย่อมโดยใช้
เงินงบประมาณของรัฐบาล 

 เมื่อรองนายกรัฐมนตรีได้ตอบช้ีแจงต่อข้อสังเกตและข้อแนะน้าของสมาชิก
วุฒิสภาส้าหรับการบังคบัใช้พระราชก้าหนดของรัฐบาลแล้ว สมาชิกวุฒิสภาก็ได้มีการลง
มติอนุมัติพระราชก้าหนด ๒ ฉบับต่อไป 

 จากนั้นประธานในที่สั่งปิดประชุมเวลา ๑๘.๕๗ นาฬิกา 
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